

รายละเอียดที่แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๕

ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ

หน่วยที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

หน่วยย่อยที่ ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน้าที่ ๔๘)

แก้ไขเป็น

หมายเหตุ: ๑. ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ยกเว้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

แก้ไข → ๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถตัดฐาน
การประเมินได้

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑๐๕	<p>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</p> <p>๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ หรือประกาศ</p> <p>๓. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือประกาศ</p> <p>๔. ภาพถ่าย</p> <p>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๔๕๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒</p> <p>คำอธิบาย:</p> <p>ต้องมีมาตรการครบทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>หมายเหตุ:</p> <p>๑. ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน</p> <p>๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถตัดฐานการประเมินได้</p>	<p>๑๐๕. การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(โปรด <input checked="" type="checkbox"/> ในช่อง <input type="checkbox"/> ที่มีการดำเนินการ)</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. มีการกำหนดพื้นที่และจัดทำป้ายสวมหมวกนิรภัยร้อยละ ๑๐๐ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. มีมาตรการหรือกำหนดให้เด็กปฐมวัยรวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และจักรยานทุกคน ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ได้รับ-ส่งบุตรหลาน</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. มีมาตรการช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครองผู้มีรายได้น้อย หรือยากจนเพื่อให้สามารถมีหมวกนิรภัยสวมใส่ได้</p> <p><input type="checkbox"/> ๔. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p><input type="checkbox"/> ๕. อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน:</p> <p>๑. ดำเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป</p> <p>๒. ดำเนินการ ๒ - ๓ กิจกรรม</p> <p>๓. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม</p> <p>๔. ไม่มีการดำเนินการ</p>	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๐</p>	

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายเจษ เสียงลือชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โทร. ๐๘ ๙๖๑๒ ๕๑๕๒

๒. นายวิวิวัติ ชูรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๙ ๗๑๓๐ ๕๑๘๘

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒